



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารงานกลาง โทร.๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖
ต่อ ๑๑๘๗ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๔๐

ที่ ทส ๐๙๐๑.๕๐๖/ ๑ ๓ ๖ ๒๑

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการการเบิกจ่ายเงินช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า
ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าศูนย์ราชการสะดวก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และในปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ต้องทำการเบิกจ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารงานกลาง ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMS Terminal จากกรมบัญชีกลาง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนกลาง จำนวน ๓ เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการ เพราะในแต่ละขั้นตอนมีกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน ที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานพอสมควร นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ มักจะไม่เร่งรัดจัดส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินให้สำนักบริหารงานกลาง ทำให้ปริมาณงานในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณมีเป็นจำนวนมาก เช่น ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ มีใบสำคัญเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๙๓๓ ฉบับ มีการโอนเปลี่ยนแปลงเงินในระบบ GFMS จำนวนมาก และงานด้านอื่น ๆ เช่น งานด้านระบบบัญชี งานด้านระบบรับและนำส่งเงิน งานด้านระบบทรัพย์สิน จึงประสบปัญหาในการใช้เครื่อง Terminal ประกอบกับส่วนราชการอื่น ๆ ก็ใช้งานในระบบ GFMS เช่นเดียวกัน ทำให้การประมวลผลข้อมูล เป็นไปอย่างล่าช้า และบางครั้งไม่สามารถเข้าไปใช้งานในระบบได้ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในการไม่สามารถดำเนินการด้านการเบิกจ่าย การโอนเงินงบประมาณ หรือกันเงิน/ขยายเงินงบประมาณในระบบ GFMS ได้ทันภายในปีงบประมาณ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

กรมอุทยาน..

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง รวดเร็ว จึงขอให้หน่วยงาน ในสังกัดที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนกลางดำเนินการ ดังนี้

๑. ด้านการเบิกจ่ายเงิน

๑.๑ การเบิกค่าใช้จ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ส่งใบสำคัญคู่จ่าย ถึงส่วนการคลัง ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑.๒ การเบิกค่าใช้จ่ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ส่งใบสำคัญคู่จ่ายถึงส่วนการคลัง ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๓ การเบิกค่าใช้จ่ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ให้ส่งใบสำคัญคู่จ่ายถึงส่วนการคลัง ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๔ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางไปราชการหลังวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งที่เป็น ใบสำคัญคู่จ่ายและสัญญาเงินยืม/ต้องดำเนินการส่งใบสำคัญคู่จ่ายและสัญญาเงินยืมถึงส่วนการคลัง ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๕ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจรับงานหลังวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ให้หน่วยงาน ส่งใบสำคัญคู่จ่ายถึงส่วนการคลัง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น.

๑.๖ ใบสำคัญคู่จ่ายค่าบัตรเติมน้ำมัน (Fleet Card) หากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้ ในการเติมน้ำมันรถยนต์ราชการเพื่อการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานส่งใบสำคัญคู่จ่าย ถึงส่วนการคลัง ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๗ การส่งข้อมูลหลักผู้ขาย ให้ส่งข้อมูลแบบฟอร์มขออนุมัติ/เปลี่ยนแปลงถึงส่วนการคลัง ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. การยืมเงิน

ให้ทุกหน่วยงานที่ประสงค์จะยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ส่งสัญญาการยืมเงินถึงส่วนการคลัง ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

๓. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒ ภายในเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด

หากหน่วยงานไม่จัดส่งใบสำคัญคู่จ่ายหรือสัญญาการยืมเงินภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถ เบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ เงินงบประมาณต้องพับไป จนเป็นเหตุให้ราชการต้องเสียประโยชน์ โดยไม่มีเหตุอันควร ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ซึ่งควบคุมงบประมาณต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และจะไม่รับพิจารณาดำเนินการตามหนังสือ ที่ขอส่งใบสำคัญล่าช้าแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ



(นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช